





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
27 พฤศจิกายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p>	
<p>ส่งเสริมการมีบุตร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- วันนี้ประเทศไทยยุค นพ.ชลน่าน รมว.สธ. หมุนคืนสู่ยุคของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ที่เคยส่งเสริมให้ประชากรมีลูกตก เสนอให้ปัญหาอัตราการเกิดน้อยเป็นวาระแห่งชาติและมองว่าสามภรรยาไม่มีบุตรเป็นเรื่องแปลกประหลาด เหตุที่สังคมไทยกลายเป็นสังคมเด็กเกิดน้อย แต่คนแก่อายุยืน เพราะบางช่วงบางสมัยอัตราการเกิดของเด็กไทยพุ่งขึ้นอย่างน่ากลัว ไม่รู้วิธีคุมกำเนิดจนกลัวว่าประชากรจะล้นประเทศ รัฐบาลจึงต้องออกมารณรงค์ด้วยคำขวัญมีลูกมากจะยากจน วางแผนครอบครัวด้วยการคุมกำเนิดกลายเป็นค่านิยมของสามภรรยายุคใหม่ วันนี้รัฐบาลจะต้องส่งเสริมให้คู่สมรสมีบุตรเพื่อชาติ เพราะหากปล่อยตามความพอใจจะกระทบเศรษฐกิจไทย นำไปสู่ความยากจนเหลือมล้ำ</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>รมว.สธ.ลงนามในระเบียบ สธ. 3 ฉบับ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายรัชชิกี สาริยะ สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข เผย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ลงนามระเบียบ สธ. จำนวน 3 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ถือเป็นการดำเนินการตามพ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 2556 ที่ทำให้นักสาธารณสุข มีบทบาท ภารกิจ และการปฏิบัติงานที่ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการและการดูแลจากนักสาธารณสุข อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน</p>	
<p>โรคปอดอักเสบในเด็ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ, thejournalistclub, bangkokbiznews, amarintv, mahachon, ch7)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เผยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ยืนยันชัดเจนว่า โรคปอดอักเสบในเด็กที่ประเทศจีน เกิดจากเชื้อก่อโรคตัวเต็มทิวาว่าการระบาดช่วง 3 ปี ในช่วงของการเข้มงวดมาตรการโควิด แต่เพื่อความไม่ประมาท ได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ล่าสุดได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อมาหารือ เพื่อเตรียมมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรครองรับ หากสถานการณ์มีความจำเป็น จะเพิ่มความเข้มข้นใน 4 มาตรการ คือ 1.มาตรการเฝ้าระวังโรค 2.มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล 3.มาตรการด้านการรักษา 4.กรณีพบการระบาดของโรคปอดอักเสบรุนแรงไม่ทราบสาเหตุเป็นวงกว้างในต่างประเทศ จะยกระดับการเฝ้าระวัง ตรวจสอบคัดกรองผู้ป่วยที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนตระหนักเพื่อระมัดระวังป้องกันแต่ไม่ต้องวิตกกังวล ติดตามข้อมูลสถานการณ์ และคำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นระยะต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, thethaiger, thejournalistclub, thebangkokinsight)</p> <p>- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ถึงกรณีโรคปอดอักเสบระบาดในจีน เป็นโรคประจำฤดูหนาว สาเหตุที่พบมากในเด็กเป็นเพราะยังไม่มีภูมิคุ้มกัน หากเป็นเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ อาจพบในกลุ่มผู้ใหญ่ด้วย นอกจากนี้ เหตุที่โรคปอดอักเสบกลับมาระบาด เป็นเพราะมาตรการควบคุมโรคที่ผ่อนคลาย หลังจากโควิด 19 มีแนวโน้มลดน้อยลง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight, ejan)</p> <p>- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี โพสต์เฟซบุ๊ก Center for Medical Genomics ระบุว่า โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศจีนนั้น คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติจีน ได้แถลงข่าวในวันที่ 26 พ.ย. ว่ามิได้เกิดจากจุลชีพสายพันธุ์ใหม่แต่ประการใด แต่เกิดจากไวรัส และแบคทีเรียดั้งเดิมรวม 5 ชนิด คือ ไวรัสไข้หวัดใหญ่, ไรโบไวรัส, ไวรัสนิวโพรโททริ ซินไซเทียล, อะดีโนไวรัส, ไมโคพลาสมา เนมโมเนีย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (pptv, bangkokbiznews)</p> <p>- จากกรณีที่มีการระบาดหนักของโรคระบบทางเดินหายใจในเด็กทั่วประเทศจีนนั้น หลังจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ยืนยันว่าเป็นไวรัสตัวเต็ม ทว่าการเงินออกมายืนยันอีกเสียงว่า โรคปอดอักเสบดังกล่าว ไม่ใช่ไวรัสสายพันธุ์ใหม่จริง ๆ เกิดจากการทับซ้อนกันของไวรัสทั่วไปหลายตัว เช่น ไวรัสไข้หวัดใหญ่ โโรโนไวรัส ไวรัส RSV และอะดีโนไวรัส รวมไปถึงแบคทีเรีย เช่น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เชื้อโมโนโคลงาสมา การเพิ่มขึ้นของโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นผลจากการยกเลิกข้อจำกัดโควิด 19 เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ที่พบว่าโรคทางเดินหายใจ เช่น RSV เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อมาตรการจำกัดโควิด 19 สิ้นสุดลง</p>	
<p>สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก) - กรมควบคุมโรค โพสต์ สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 19 - 25 พฤศจิกายน 2566 ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) จำนวน 480 ราย เฉลี่ยรายวัน จำนวน 69 ราย/วัน ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์) จำนวน 2 ราย เฉลี่ยรายวัน จำนวน 1 ราย/วัน ผู้ป่วยสะสม 35,668 ราย เสียชีวิตสะสม 823 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 82 ราย ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 45 ราย</p>	
<p>สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, thejournalistclub, amarintv, thebangkokinsight, tnn) - นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว และคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝุ่นมากขึ้น จากปรากฏการณ์เอลนีโญ รวมทั้งมีการปรับลดค่ามาตรฐานจากไม่เกิน 50 เป็นไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทำให้สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มวันที่ฝุ่นเกินค่ามาตรฐานเพิ่มมากขึ้นด้วย กรมควบคุมโรคได้มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภายใต้ 4 มาตรการสำคัญ ได้แก่ 1) พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังโรคจากฝุ่น PM2.5 โดยพื้นที่จัดทำข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพจากปริมาณฝุ่น PM2.5 2) ยกระดับการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมกรณีฝุ่น PM2.5 ในหน่วยบริการสุขภาพ โดยเพิ่มกิจกรรมการคัดกรองโรคจากฝุ่น PM2.5 ทั้งเชิงรับและเชิงรุก และมีการสื่อสารความเสี่ยงแก่กลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 3) สร้างความรู้ สื่อสารความเสี่ยง และพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง และ 4) ขับเคลื่อนกฎหมาย นโยบาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องของความรู้ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง</p>	
<p>บุรีไฟฟ้า'เสี่ยงภาวะซึมเศร้า สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ มติชน -นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนและให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของ "บุรีไฟฟ้า" อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดมีผลการศึกษากับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มี ผลต่อสุขภาพจิต โดยพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีโอกาสได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้ามากถึง 2.10 เท่า และการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่บ่อยครั้ง ยังมีโอกาสที่เสี่ยงต่อ การเกิดภาวะซึมเศร้าสูงถึง 2.39 เท่า และจะมีภาวะวิตกกังวล หงุดหงิดง่าย รวมถึงปัญหาสุขภาพจิตที่มีอยู่จะรุนแรงยิ่งขึ้น</p>	
<p>อสม.ยังคงปฏิบัติงานภายใต้ สธ. สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ ข่าวสด -นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวถึง กรณีการถ่ายโอน รพ.สต.ไปยังอบจ. แต่ อสม.ยังคงปฏิบัติงานภายใต้กระทรวง สธ. ไม่ว่าพื้นที่จะมีการถ่ายโอนรพ.สต.ไป อบจ.หรือไม่ก็ตาม การดูแลสุขภาพปฐมภูมิต้องทำงานร่วมกับรพ.สต.ในพื้นที่ ทั้งนี้ อสม.อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สสอ. ลดขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม. ปรับเปลี่ยนและออกประกาศให้ สสอ.เป็นหน่วยรับรองการปฏิบัติงานของอสม.</p>	
<p>ส่งทีมแพทย์ดูแลพระผู้แสวงบุญ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ ข่าวสด -นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย สธ.มอบหมายกรมการแพทย์ส่งทีม แพทย์ พยาบาล และเภสัชกรลงพื้นที่ดำเนินโครงการดูแลรักษาผู้ป่วยพระภิกษุและผู้แสวงบุญชาวพุทธในสถานพยาบาลของวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิ ระหว่างเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลพระภิกษุ-สามเณร และพุทธศาสนิกชน รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โดยเฉพาะด้านการพัฒนางานสาธารณสุข คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง 3 ประเทศ และสนับสนุนการเป็น Medical Hub ของประเทศ -นพ.อภิรักษ์ สิริกุลจิรา ผอ.รพ.สงฆ์ กล่าวว่า รพ.สงฆ์จัดทีมฯ จากรพ.และสถาบันต่างๆ ในสังกัดกรมการแพทย์ ระหว่างวันที่ 2 พ.ย.2566 ถึงวันที่ 16 ก.พ.2567 แบ่งทีมปฏิบัติการ 5 รุ่น จำนวนรุ่นละ 2 ทีม โดย 1 ทีม จะมีแพทย์ 1 คน พยาบาล 2 คน และเภสัชกร 1 คน รวมทั้งหมด 40 คน ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานฯ ณ รพ.พระพุทธเจ้า วัดไทยพุทธคยา สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย รวมทั้งออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ สถานพยาบาล อโรคยาศาลินิก วัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล</p>	
<p>สพอ.สั่งสอบรพ.เอกชนไม่รับผู้ป่วย สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน,ผู้จัดการ,แนวหน้า, สวพ.91 ch7 linetoday thebangkokinsight news1live brighttv.)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-กรณีตำรวจนายหนึ่งประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเอกชนใกล้เคียง และให้ข้อมูลว่าโรงพยาบาลปฏิเสธให้การรักษา เนื่องจากเป็นสิทธิข้าราชการ ให้นำผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลรัฐที่อยู่ไกลออกไป จนภายหลังผู้บาดเจ็บเสียชีวิต เหตุเกิดใน จ.สมุทรปราการ นั้น</p> <p>ล่าสุด ร.อ.นพ.อัฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. สั่งการให้สำนักบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ 3 ร่วมกับกลุ่มกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉินของ สพฉ. ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เป็นเรื่องร้องเรียนที่ผู้ป่วยฉุกเฉินต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ ทั้งนี้ปัจจุบันรัฐบาลมี นโยบายในการคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉิน และได้ดำเนินโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ภายใน 72 ชั่วโมง หรือสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย กรณีดังกล่าว สพฉ.จะรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน กรณีมีมูลความผิดตามกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉินดังกล่าว จะเสนอคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงสิทธิการรักษากรณีฉุกเฉิน โปรดแจ้ง สพฉ. โทรศัพท์ 0-2872-1669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง</p>	
<p>วิจารณ์นโยบายเปิดฝับบึงถึงตี 4</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจโหนดกระแส</p> <p>-จากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนรถจักรยานยนต์ บริเวณถนนหน้าวัดสำโรงพลัน หมู่ 1 บ้านสำโรงพลัน ต.สำโรงพลัน อ.ไพโรบึง จ.ศรีสะเกษ มีผู้เสียชีวิต 8 ราย บาดเจ็บสาหัสอีก 5 ราย คนขับกระบะให้การว่าก่อนเกิดเหตุได้ไปดื่มสุราในงานกฐิน และเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ มีอาการวูบหลับ ทำให้รถเสียหลักและพุ่งชน โดยเหตุการณ์นี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคม เกิดการตั้งคำถามกับกฎหมายไทยและนโยบายการเปิดฝับบึงถึงตี 4 กฎหมายต้องจริงจังกับเมาแล้วขับมากกว่านี้ เพราะสร้างความเสียหายได้รุนแรง</p>	
<p>เปิดแผน Quick win บำบัดผู้เสพ 30 จังหวัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์)</p> <p>- พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รก.แทนเลขาธิการ ปปส. เผย รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเสพติดทั้งประเทศที่ต้องดำเนินการลดความรุนแรงอย่างเร่งด่วนเพื่อประชาชน ในวันที่ 1 ธ.ค. ทาง ปปส. จะจัดทำแผนปฏิบัติการ Quick win เพื่อหวังลดผู้เสียชีวิตจากยาเสพติด พร้อมสั่งเข้มมาตรการพิเศษสกัดยาเสพติดเข้าอีสานตอนบน หลังพบ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เป็นพื้นที่ลักลอบนำเข้ายาเสพติดมากที่สุด</p>	
<p>มาเลเซียออกประกาศเตือน กาแฟ "Kopi Joss"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ผู้จัดการ)</p> <p>-กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย แสดงความกังวลเกี่ยวกับเทรนด์ใหม่ในมาเลเซียเร็วๆนี้ เกี่ยวกับการดื่มกาแฟ "Kopi Joss" หรือการเพิ่มถ่านร้อนๆแดงลงไปในกาแฟ ซึ่งมีต้นกำเนิดจากประเทศอินโดนีเซีย เพื่อรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์และอ้างว่าช่วยขจัดพิษออกจากร่างกาย ชี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพอาทิท้องอืด ท้องเสีย และโรคลำไส้ติ่งอักเสบและมีความผิดภายใต้กฎหมายด้านโภชนาการ ซึ่งมีโทษสูงสุดคือจำคุก 2 ปี</p>	